

Nhà Anh kỷ niệm 60 năm Nữ Hoàng Elizabeth lên ngôi

Tác Giả: Lê Häi / Đäc Tâm

Thứ Hai, 06 Tháng 2 Năm 2012 16:27

Đây là lần thứ ba Nhà Anh kỷ niệm 60 năm Nữ Hoàng Elizabeth lên ngôi



Công täc xä Edimbourg và Nữ Hoàng Elizabeth II trong lễ lên ngôi 1953

Đúng 60 năm trước, ngày 6 tháng Hai năm 1952, đäng kim Nữ Hoàng Elizabeth đänh lên ngôi sau cái chết của cha bà, vị vua George đäc.

Năm nay Nhà Anh kỷ niệm 60 năm kỷ niệm của bà, một con người mà bản thân cũng chính là biểu tượng của Nhà Anh.

Đây là lần thứ ba Nhà Anh kỷ niệm 60 năm Nữ Hoàng Elizabeth lên ngôi.

Häi năm 2002 là kỷ niệm 50 năm trị vì, và trước đó là kỷ niệm 25 năm. Nhưng có lần nào cũng như là buổi lễ đăng quang, cũng là buổi lễ Hoàng gia đầu tiên được truyền hình trực tiếp đến toàn thế giới. Chính xác ra thì lễ đăng quang diễn ra vào ngày 2 tháng Sáu năm 1953, tức là 59 năm trước, và là vào đầu tiên tháng Sáu chưa từng có.

Nhưng chính phủ hiện tại trung hòa là sự kỷ niệm chính vào tuần lễ đầu tiên của tháng Sáu năm nay.

Một trang mạng riêng biệt được lập ra trên trang mạng của chính phủ Anh để hỗ trợ người dân và cha mẹ của trẻ em trong dịp kỷ niệm này. Trẻ nhỏ người Việt mà đi theo tình cảm với Nữ Hoàng hay trẻ em người bạn họ hàng mà vẫn có riêng những kỷ niệm của mình và không nghĩ đến việc chính phủ để họ nhìn quan điểm.

Từ đầu năm đã rời rác các sự kiện đón chào và có những buổi lễ có mặt Hoàng gia, mà nổi bật nhất là sự kiện quần Greenwich ở London được phong danh hiệu Hoàng gia, thành Royal Borough of Greenwich.

Và cũng có một thông báo từ điện Buckingham là Nữ Hoàng sẽ đến khai trương bảo tàng con tàu Cutty Sark mới được phục chế trở lại là đã được báo chí London chuyển tin hàng đầu.

Trước đó thôi, chuyên mục xôn xao đóng tàu làm ra chiếc thuyền cũng liên tục được truyền hình truyền thu và báo chí thì không biết bao nhiêu là giới trẻ tranh cãi và phản đối là có một đống sông tấp nập thì ngày xưa.

Và cũng có rất nhiều việc ăn theo không chỉ không nằm trong chương trình chính thức mà còn bị khuyếch đại là là đầu, như một cuộc thi tác phẩm nghệ thuật được công bố trên trang của chính phủ.

Tình cảm của dân chúng và Hoàng gia?

Đó là câu hỏi đó một cách chính xác nhất thì có lẽ còn phải chờ đến đầu tháng Sáu, khi mà trên toàn nước Anh sẽ có một bữa tiệc trên đường phố khắp mọi nơi, và chúng ta sẽ thấy liệu có tất cả mọi công dân đều đi cùng nhau hay không, và mọi khu phố sẽ có bao nhiêu người trăm dân chúng ra đường tham gia ăn tiệc mừng Hoàng gia, gọi là Big Jubilee Lunch.

Hay ít nhất, cũng phải chờ các đài truyền hình truyền hình kết nối biết được bao nhiêu người đi nhà xem truyền thu lại họ.

Hiện tại thì có thể thấy mọi quan tâm không chỉ của dân chúng Anh mà cả thế giới vào gia đình Hoàng gia Anh đến tận gia tăng trở lại sau sự kiện đám cưới của Hoàng tử William với công nương Kate hồi năm ngoái.

Và cũng có thể thấy rằng không phải tự nhiên mà chính phủ Anh kéo niếm 60 năm lên một năm so với ngày đăng quang, và rồi đi ngày tiếp tục đi cho đúng dịp 1 tháng trước Olympic London, với hi vọng sẽ tận dụng tối đa mọi quan tâm của truyền thông quốc tế.

Nếu quý vị thính giả quan tâm đến lịch sử Hoàng gia Anh trong vòng 100 năm trở lại đây thì sẽ thấy rõ mối quan hệ rất mật thiết với truyền thông.

Khi đó vua George được coi là cha của Nữ Hoàng hiện nay, câu chuyện sẽ được radio đã đem lại cho các nhà làm phim nổi tiếng Oscar cho bộ phim King Speech.

Kể từ ngày đăng quang của Nữ Hoàng Elizabeth đến nay thì truyền hình trực tiếp luôn là chủ đề của Hoàng gia và dân chúng, với đỉnh cao là đám cưới và sau đó là đám tang công nương Diana. Truyền hình và truyền thông luôn là tác nhân dẫn dắt dân chúng lấy lợi ích làm tình và quan tâm trước tiên đến các nhân vật Hoàng gia, và ngày càng xa rời với cuộc sống thực tế của họ.

Ảnh hưởng và vai trò của Hoàng gia ngày càng thu hẹp

Ngày xưa để quốc Anh làm chủ thế giới và Nữ Hoàng cũng là chủ nhân của nước Úc với chức vụ thì thực ra là người làm việc cho Nữ Hoàng.

Nhưng nay với hệ thống bầu cử dân chủ thì Nữ Hoàng Anh chỉ còn là một biểu tượng mà thôi, và do vậy, tầm mức ảnh hưởng vào cuộc sống văn hóa của người dân kể ngay trong nước Anh vẫn còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Với một nước Anh đang trong cơn suy thoái kinh tế như bây giờ, người ta không ngần ngại than phiền về chuyện phải chi quá nhiều tiền cho một buổi lễ kéo niếm như vậy.

Nhưng có vẻ như chuyện chi tiêu xa xỉ cho một biểu tượng đã trở thành văn hóa của chính phủ Anh. Ví dụ như công trình xây dựng chi phí lên tới 1 tỷ để Dome để đón mừng thiên niên kỷ mà cho tới bây giờ người ta vẫn chưa thể bắt đầu dùng để làm gì.

Nhưng nước Anh vẫn còn đến biểu tượng để qui tụ mọi đoàn kết dân tộc, để biểu tượng là trong thời gian chiến tranh.

Ví dụ như các thành viên Hoàng gia luôn có tác hàm trong quân đội và vá mát danh nghĩa thì Nữ Hoàng ván là chá huy cao nhất của quân đội Anh, hàng năm chá trì lễ duyát binh danh dá.

Khi Hoàng tử Harry theo lễ đoàn xe tăng và háa lễ cánh sang Iraq thì dân chúng cũng quan tâm hán đến tình hình chiến sự tại đó.

Mái đây, Hoàng tử William đã bá Argentina chá trích nợ ngán vá bá quân phục đã mác trong chuyến công du sang vùng đảo ở đây táng ná ra cuộc chiến giữa hai nác, mà Anh gọi là Falklands còn Argentina là Malvinas.

Cáng đồng ngán i Việt tại Anh và lễ kỷ niệm

Hiện tại cháa tháy có tuyên bố gì. Thực ra thì có mát số ngán i Việt đến cánh hoàng tử ngá hân cháng, ví dụ như bác sĩ Jack Shieh Tá Viên Ích đến cá OBE, nghá viên Vũ Khánh Thành đến cá MBE, thánh ngá đã số ngán i Việt tá cáng đồng di tán ở Anh thì lễ ián táng hán vái mát buổi táng khác của nác Anh là bà tháng Margaret Thatcher.

Tuy nhiên, một khi đã số ngá trên đất Anh thì bất kể là công dân Anh hay sinh viên và du khách thì quý vá ít nhiáu cũng số tá đồng hòa mình vào không khí vui chung của lễ hội Hoàng gia vì số có vô số số kián trong năm nay liên quan đến câu chuyện 60 trá vì của Nữ Hoàng Elizabeth đến nhá.

Và vái số cá lan táa của truyán thông truyán hình và há tháng máng facebook như thái buổi này giờ thì ngay cá đang ngán i ở Việt Nam thì chác chán quý vá cũng số gián tiếp tham gia vào lễ hội này.